

TỬ VI TUỔI GIÁP THÌN NĂM 2019

(NAM MẠNG)

☛ Tổng quan về tuổi Giáp Thìn

Quý bạn tuổi Giáp Thìn nam mạng là người đa tài đa trí, lanh lợi kiến thức sâu rộng nghề nghiệp có quyền hành chức vụ, nhưng cũng thường bị người dưới quyền mình phản bội. Con đường công danh cũng nhiều lần gặp cảnh ngang trái vì nhiều lần bị người thân phá hoại, nhưng năm nay nhờ sự quyết chí và tính ôn hòa mà thành đạt những gì mình muốn làm.

Sơ niên đầy gian khổ, trung niên đạt được thành công và tiền bạc, bằng cấp và phát tài phát lộc, một đời hưng thịnh điền Trạch cao sang, hậu vận hưởng phước lộc thọ cập tạo tân phước chi số.

Hợp với tuổi Kỷ, Tý, Thân – Khắc với tuổi Canh, Sửu, Mùi

Hợp với màu vàng, trắng - Khắc với màu đen, đỏ

Lá số tử vi nam mạng Giáp Thìn năm 2019

GIÁP THÌN

56 Tuổi

(Sinh từ 13/02/1964 đến 01/02/1965)

Hỏa mạng - Dương Nam

Phúc đăng hỏa - Lửa đèn lớn

Sao hạn 2019: Thổ Tú - Đi xe đề phòng tiểu nhân phá hoại

Vận hạn 2019: Ngũ Mộ - Cần thận sức khỏe suy yếu và tai nạn xe tàu

Vận Niên 2019:

- Trư phùng hỏa (Heo gặp lửa) - XẤU

- Mạng: Hỏa gặp năm mộc là tương xanh - TỐT

- Địa chi tuổi Thìn gặp năm Hợi là sinh khắc - XẤU

- Thiên can tuổi: GIÁP gặp KỶ là sanh xuất - HAO TÀI NHE

Luận giải là số tử vi tuổi Giáp Thìn nam mạng năm 2019

Chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm (Kỷ Hợi 2019 - 2020) tiểu vận động tại cung: Hành kim thuộc hướng Tây nam. Đối với tuổi Giáp Thìn là Sinh địa: TỐT

- Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Nguyệt đức, Kiếp sát, Tử phù, Lục sỹ, Hóa lộc. Đà la.

- Chiếu có các sao cố định:

+ Trực phù, Hỷ thân, Đường phù, Thiên việt.

+ Phúc đức, Hồng loan, Đào hoa, Thiên đức, Lưu niên vân tinh, Đại hao.

+ Thiếu dương, Thiên không, Hóa khoa, Tấu hư, Thiên la, Triệt.

- Tại cung áy gặp các sao lưu: Tử phù, Phúc đức, Thiếu dương, Lộc

- Các sao lưu chiếu:

+ Tang môn, Cô thần, Phá toái, Thiên mã, Thiên phúc quý nhân, Hóa khoa, Tướng quân, Quốc ấn, Triệt.

+ Thiếu âm, Thiên hỷ, Tiểu hao, Tuần.

+ Long đức, Địa võng, Quan Phù, Kinh dương...

➡ Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm này tam hợp Thiếu dương, Tử phù phúc đức, Quý bạn thông minh hơn người, làm việc gì cũng thành công, dễ dàng lên đỉnh cao của công danh, sự nghiệp, đem lại vẻ vang cho bản thân và dòng họ. Và thời hậu vận sẽ được giàu sang phú quý, gia đình hạnh phúc.

*"Giáp Thìn nam mạng hiền lành.
Đa tài đa trí công danh viên thành.
Tiền tài sự nghiệp liệt oanh.
Giàu sang phú quý lợi danh huy hoàng.
Chữ tình chữ quý cru mang.
Phân minh nặng nhẹ đôi bên hiền hòa.
Ruộng vườn nhà cửa cao tầng.
Một đời hạnh phúc dung hòa vợ con.
Năm nay tính chuyện cho con.
Hôn nhân vui vẻ bà con sum vầy."*

Ngoại giao và công việc

Năm nay nhờ có phụ nữ giúp đỡ nên giao tế được thành công, nhưng đồng thời cũng vì nữ giới mà mất nhiều tiền bạc, phá hoại công danh danh, sự nghiệp bế tắc, không t ranh khỏi khổ đau, tuy thành công huy hoàng trong việc làm nhưng có lúc đau khổ quên ăn mất ngủ.

Phương diện tài chính

Trong năm giáp lộc Hóa lộc tọa thủ Hỷ thần chiếu, làm ra rất nhiều tiền, buôn bán thu nhập giàu có lớn, nhưng bản tánh chi tiêu không chừng mực hoặc bị người khác vay mượn mà không trả, cho nên chớ tin người dụ dỗ ngon ngọt mà mất tiền . Tháng 2 và tháng 7 nhiều nguồn lợi lớn và làm ăn phát tài phát lộc.

Phương diện tình cảm

Thiên hỷ và chư ái tình hội tụ tại cung Thổ thiếp, nghĩa là vợ chồng hạnh phúc, con cái học hành thành tài, có địa vị và việc làm với xã hội, may mà nhờ có Hồng loan, Đào hoa tam hợp tạo nên cuộc sống êm ấm.

Phương diện sức khoẻ: Đau nhức thận suy, Phổi yếu, ho đờm.

Lưu ý:

Đầu năm nên cầu an giải hạn cúng sao, mỗi tháng vào ngày 19 âm lịch dùng 5 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái « Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân ». Mông 1 tết nên khởi hành hướng Đông để nghênh tiếp tài thần. Đi từ 5 đến 7 giờ sáng tính theo giờ cư ngụ.

Vận trình của tuổi Giáp Thìn nam mạng năm 2019

Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Giáp Thìn nam mạng: Là tháng 2, tháng 9, tháng 11 âm lịch đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Giáp Thìn làm mọi việc

Mùa xuân

Tháng giêng: Gia đình thiếu hòa khí, vợ chồng con cái luôn có sự xung đột với nhau

Tháng hai: Công việc làm ăn gặp nhiều may mắn xuất hành đi xa thì có lợi

Tháng ba: Công việc làm ăn không được tốt đi lại nhiều nhưng có quý nhân giúp đỡ

Mùa Hạ

Tháng Tư: Quý bạn nên chú ý sức khỏe máu huyết kém, công việc làm ăn không tốt

Tháng năm: Công việc hanh thông tuy nhiên ra ngoài thì phải chú ý mất mát của cải

Tháng sáu: Tiền bạc hao tán nhiều chú ý gặp phải cửa quan pháp lý

Mùa Thu

Tháng bảy: Mọi việc làm ăn không được tốt chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận họa về lời nói

Tháng Tám: Ra ngoài chú ý xe cộ đi lại cẩn thận hay công việc làm ăn có người phá hoại

Tháng chín: Có lộc về làm ăn buôn bán tuy nhiên có cũng không giữ được lâu

Mùa Đông

Tháng mười: Có bệnh về máu huyết xương khớp, đau ốm thì lâu khỏi

Tháng mười một: Công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi có quý nhân giúp đỡ

Tháng chạp: Tiền bạc tiêu pha nhiều công việc làm ăn không được tốt chú ý ăn uống

Trên đây là nội dung sơ lược [tử vi năm 2019](#) của Giáp Thìn do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ Hợi). Nội dung này chỉ dùng để tham khảo. Chúc bạn một năm mới nhiều thành công, may mắn và sức khỏe.